



# เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย

- สาธารณรัฐบัลแกเรียเลือกตั้งประธานาธิบดี

### ๒. สาธารณรัฐมอลโดวา

- สาธารณรัฐมอลโดวาเลือกตั้งประธานาธิบดี

**๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย: บัลแกเรียเลือกตั้งประธานาธิบดี ( ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ )**

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สาธารณรัฐบัลแกเรียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นโดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในรอบแรกนี้ ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของผู้นำฝ่ายค้านสังคมนิยมจากพรรค Bulgarian Socialist Party (BSP) คือ นาย Roumen Radev วัย ๕๓ ปี ซึ่งเป็นนักบินต่อสู้และอดีตหัวหน้ากองทัพอากาศของบัลแกเรีย โดยได้รับคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ หรือประมาณ ๙๗๓,๔๐๘ เสียง จากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน ๓,๘๒๔,๖๔๗ คน ในขณะที่ นาง Tsetska Tsacheva อดีตประธานรัฐสภาบัลแกเรีย วัย ๕๘ ปี ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของฝ่ายรัฐบาลภายใต้พรรค Citizen for the European Development of Bulgaria (GERB) ได้คะแนนเสียงตามมาเป็นอันดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๗ หรือประมาณ ๘๔๐,๓๙๖ เสียง และนาย Krasimir Karakachanov ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคผสม Patriotic Front Coalition ได้คะแนนเป็นอันดับที่สามโดยมีคะแนนเสียงรวม ๕๗๒,๖๗๓ เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๗ ตามลำดับ

นักวิเคราะห์การเมืองของบัลแกเรียมองว่า ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ ย่อมมีผลต่อการดำเนินนโยบายการบริหารประเทศของฝ่ายรัฐบาลภายใต้การปกครองของนาย Boyko Borisov นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ซึ่งมีทิศทางนโยบายที่ขัดแย้งกับนาย Radev อย่างเห็นได้ชัด และอาจนำมาซึ่งการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อกระตุ้นให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดขึ้นในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ นาย Radev ซึ่งจบการศึกษาด้านการทหารจากวิทยาลัยกองทัพอากาศของสหรัฐและเป็นแม่ทัพแห่งกองทัพบัลแกเรีย ถูกมองว่าอาจจะนำนโยบายต่างประเทศไปสู่ทิศทางที่พึ่งพารัสเซียมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากปัญหาในเรื่องท่าทีของรัฐบาลต่อประเด็นในทะเลดำซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการหาเสียงครั้งนี้ กล่าวคือ การได้พยายามดำเนินนโยบายรักษาสันติภาพระหว่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรในสงครามเย็น ซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรมร่วมกัน และกลุ่มพันธมิตรนาโต้ (NATO) รวมทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งบัลแกเรียเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

อย่างไรก็ดี ทั้งนาย Radev และ นาง Tsacheva ต่างเห็นพ้องกับประชาชนชาวบัลแกเรียในประเทศประมาณ ๗.๒ ล้านคน ว่านโยบายการรวมตัวในกลุ่ม Euro-Atlantic ยังคงมีความสำคัญอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ทั้งสองคนได้รณรงค์หาเสียงให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรของฝ่ายสหรัฐและสหภาพยุโรปที่มีต่อรัสเซียด้วยเหตุจากการที่รัสเซียผนวกดินแดน Crimea และสนับสนุนกบฏแยกดินแดนซึ่งต่อสู้อกับรัฐบาลยูเครนทางตะวันออกของประเทศ นอกจากนี้ บัลแกเรียยังคงเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในสหภาพยุโรปและรัฐบาลได้พยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้พ้นจากอันดับของประเทศที่ถูกมองว่ามีความโปร่งใสน้อยที่สุดตามที่ระบุในรายงานขององค์กร Watchdog ด้วย

ที่มา: [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

[www.ipu.org](http://www.ipu.org)

[www.electionguide.org](http://www.electionguide.org)



## ๒. สาธารณรัฐมอลโดวา : มอลโดวาเลือกตั้งประธานาธิบดี (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สาธารณรัฐมอลโดวาได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ปรากฏว่า นาย Igor Dodon จากพรรคฝ่ายสังคมนิยม Socialist Party ได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งคนสำคัญ คือ นาง Maia Sandu จากพรรค Action and Solidarity ไปด้วยคะแนนเสียง ๘๓๕,๒๑๐ เสียง หรือร้อยละ ๕๒.๑๘ จากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑,๖๑๔,๐๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของผู้มาใช้สิทธิทั่วประเทศ โดย นาง Sandu ได้รับคะแนนเสียงที่ใกล้เคียงกัน คือ ๗๖๕,๔๖๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒

นาย Dodon มีนโยบายทางการเมืองที่สนับสนุนรัสเซียมากกว่าสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน และได้กล่าวชี้แจงนโยบายหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของมอลโดวาว่า ตนจะเร่งผลักดันการเลือกตั้งทั่วไปให้มีขึ้นในปี ๒๕๖๐ นี้ เพื่อบีบให้รัฐบาลซึ่งสนับสนุนความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปออกจากหน้าที่ รวมทั้งหันมาสร้างสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียซึ่งนาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซียได้แสดงความยินดีกับนาย Dodon พร้อมกับมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีกับมอลโดวาด้วย อย่างไรก็ตาม นาง Sandu ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีการทุจริตของสื่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้สังเกตการณ์จากต่างชาติให้ความเห็นว่า อาจจะมีการผูกขาดของสื่อและการบิดเบือนถ้อยคำอย่างรุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ชาวมอลโดวาประมาณ ๓,๐๐๐ คน ออกมาเดินขบวนประท้วงไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเมืองคีชีเนา (Chisinau) รวมทั้งปัญหาการขาดบัตรลงคะแนนให้ชาวมอลโดวาที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี และประเทศอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ นาย Dodon วัย ๔๑ ปี ถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบ ๒๐ ปี ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแทนการเลือกจากรัฐสภา ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าประธานาธิบดีของมอลโดวาจะสามารถบริหารประเทศและกำหนดนโยบายต่างประเทศรวมทั้งแต่งตั้งฝ่ายตุลาการได้ แต่ยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในเรื่องที่เป็นประเด็นนโยบายสำคัญต่างๆ รวมทั้งไม่มีอำนาจยกเลิกสัญญาข้อตกลงซึ่งรัฐสภาได้ให้สัตยาบันไว้แล้วด้วย

ที่มา: [www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com) (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

[www.ipu.org](http://www.ipu.org)

[www.electionguide.org](http://www.electionguide.org)

นางสาวชญชนม์ นาทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙